

แซง-โกแบ็ง เปิดตัวนิทรรศการเสมือนจริง ฉลอง ครบรอบ 350 ปีแห่งการพัฒนานวัตกรรมการ ก่อสร้างระดับโลก ร่วมสัมผัสประวัติศาสตร์อันน่า ประทับใจบนเว็บไซต์

<https://www.saint-gobain.com/en/350-years>



กรุงเทพฯ – บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ยิปรอก” และผู้ให้บริการโซลูชันระบบผนังและฝ้าครอบงมกว่า 45 ปี และเป็นหนึ่งในบริษัทของเครือแซง-โกแบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก ร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 350 ปีเครือแซง-โกแบ็ง เชิญชวนทุกท่านเข้าชม นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) (บนเว็บไซต์

<https://www.saint-gobain.com/en/350-years>) เพื่อนำผู้ชมย้อนเวลาไปสัมผัสกับประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของเครือแซง-โกแบ็ง ทั้งในด้านกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตสินค้าระดับคุณภาพ และการจัดจำหน่ายนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างและการนำเสนอโซลูชันส์แก่ลูกค้าทั่วโลก ตามวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาอาคารที่ยั่งยืนสู่อนาคต

นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) จะนำผู้ชมท่องเที่ยวไปในประวัติศาสตร์แห่งการคิดค้นนวัตกรรมการก่อสร้างและวิวัฒนาการของระบบโซลูชันส์ต่างๆ อันเป็นภารกิจหลักของแซง-โกแบ็ง เพื่อการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้ พร้อมเติมอิมเมจกับคลังภาพจำนวนมาก โดยจะบอกเล่าเรื่องราวอันน่าทึ่งของเครือแซง-โกแบ็ง ซึ่งถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส คลังภาพจะแบ่งหมวดหมู่ไว้เป็น 6 ธีมหลัก ได้แก่ Transformation of Material, From Advertising to Marketing, Saint-Gobain throughout the World, Major Achievements, The Word of Work, และ Corporate Governance and Culture ซึ่งเป็นเสมือนการเดินทางครั้งสำคัญของการวางกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ และการมอบคุณค่าแก่ลูกค้าทุกท่าน อันเป็นปรัชญาสำคัญในการดำเนินงานของเครือบริษัทวัสดุก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแห่งนี้

นอกจากนี้ ภายในหน้าหนังสือฉลองครบรอบ (Anniversary Book) ซึ่งเชื่อมโยงเนื้อหาเกี่ยวกับ นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) จะมีทั้งรหัส QR Code และเกม เวิลด์ 350 (World 350) ให้ดาวน์โหลดฟรี ให้ผู้ชมได้สนุกสนานไปกับการสร้างบ้านเรือนในโลกเสมือนจริง ซึ่งสามารถเลือกได้ถึง 5 ภาษา ได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ

เยอรมัน สเปน และโปรตุเกส นอกจากนี้ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ยังจะได้ค้นพบข้อมูลจากจดหมายเหตุกว่า 700 ฉบับ ที่เปิดเผยถึงเอกสารอันน่าตื่นใจและบัญชีส่วนบุคคลที่ยังไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้มาก่อน ตลอดจนคลังภาพอันน่าประทับใจที่โชว์นวัตกรรมการก่อสร้างบ้านเรือนจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

ปีแอร์ อองเดร เดอ ซาลองดาร์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แชน-โกแบ็ง กล่าวว่า “ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคือข้อพิสูจน์ว่า เราคือบริษัทที่มุ่งมั่นขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และท้าทายทุกข้อจำกัดด้วยการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยอย่างไม่หยุดยั้ง”

รากฐานแห่งความสำเร็จที่ทำให้เครือแชน-โกแบ็งขยายธุรกิจไปทั่วโลก คือการคิดค้นนวัตกรรมการออกแบบที่เกิดจากการค้นคว้าและพัฒนาเพื่อการใช้งานจริง การนำเสนอเฉพาะผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพ และการใช้โซลูชันส์การก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อมอบความสะอาดสบายแก่ผู้พักอาศัยเป็นหลัก สิ่งเหล่านี้ถือเป็นแรงขับเคลื่อนประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จตลอด 350 ปีที่ผ่านมา และทำให้เครือแชน-โกแบ็ง กลายเป็นผู้นำด้านโซลูชันส์ด้านการก่อสร้างของโลกที่แท้จริง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 02-640-8600 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/>, <https://www.facebook.com/GyprocClub> หรือ <http://www.saint-gobain-gyproc.com>

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมีโรงงานรองรับการผลิต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม นำเสนอสินค้าและบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสร้าง และปูนปลาสเตอร์ พร้อมโซลูชันในการตกแต่งอาคารสำหรับผู้ใช้

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทจึงยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดยิปรอด 3G ได้แก่ Green Products ด้วยมาตรฐาน ASTM D5116-90 จึงรับประกันว่าผลิตภัณฑ์มีการแพร่กระจายของสารเคมีในระดับต่ำ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 30% และปราศจากสารกัมมันตรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Green Solutions นำเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัดพลังงาน อาทิ โซลูชันเทอร์มัล ที่สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกแพร่เข้าสู่ภายในอาคาร จึงช่วยลดภาระของเครื่องปรับอากาศและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และ Green Manufacturing เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและระบบประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง รับรองด้วยมาตรฐาน ISO 14001 และ ผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว (Green Label)

เกี่ยวกับ แซง-โกแบ็ง (Saint-Gobain)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแซง-โกแบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในวงการอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป โดยบริษัทได้ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ ต่อต้านแบคทีเรีย มีความสวยงามและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในขณะที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มสวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน

แซง-โกแบ็ง ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบัน แซง-โกแบ็ง ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 350 ปี และมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 190,000 คนทั่วโลก ซึ่งสามารถยืนยันถึงความชำนาญการ และการนำเสนอโซลูชัน ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว โดยไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมอยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของแซง-โกแบ็ง ซึ่งแผ่นยิปซัมของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้กระบวนการ การตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 โดยสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมายาวนานกว่า 40 ปี